

# อมาโต้เปิดเกมรุกตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม



อมาโต้เปิดเกมรุกตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ทุ่มกว่า 20 ล้านเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่กระตุ่นยอดขายแตะ 300 ล.

เซนธนาซัพพลีเมนต์เปิดเกมรุกตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท แจกของรางวัลตัวแทนจำหน่ายทั่วยุโรป-เกาหลี พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “น้องอลิส” เน็ตไอดอลชื่อดังอีกครั้งหลังซุ่มเงียบลดน้ำหนักจาก 65 เหลือ 48 กิโลกรัม ดันเป็นใหม่ล่าสุด หวังกระตุ่นยอดขายสินค้าลดน้ำหนักแตะ 300 ล้าน

นายธนาธิมปยารยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเซนธนาซัพพลีเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและความงามภายใต้แบรนด์อมาโต้(amado) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั่วประเทศกว่า 3,000 คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีทั้งกิจกรรมสัมมนา การเสริมสร้างความรู้ในส่วนของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ และที่พิเศษกว่านั้น ทางบริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศอีกด้วย โดยในปีนี้ได้ใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาทในการแจกของรางวัลสำหรับตัวแทนที่สามารถทำยอดขายได้ตามที่กำหนด มีทั้งรางวัลเงินสด สร้อยคอทองคำ ทองเที่ยวในประเทศยุโรปและเกาหลี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและตัวแทนจำหน่าย โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและส่งผลทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรได้ในระยะยาว

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ในกลุ่มสินค้าลดน้ำหนัก โดยโครงการนี้ได้ใช้เวลาในการดำเนินงานนานถึง 1 ปีเต็ม กับการพิสูจน์คุณภาพของสินค้าลดน้ำหนักแบรนด์ “อมาโต้” ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร กับเน็ตไอดอลชื่อดัง “น้องอลิส” ที่เคยมีกระแสข่าวติดลบในเรื่องความอ้วนจนไม่กล้าพบเจอแฟนคลับ แต่หลังจากได้ผ่านการทดสอบกับผลิตภัณฑ์อมาโต้ ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือจาก 65 กิโลกรัมเหลือเพียง 48 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพิสูจน์ผลลัพธ์ในการลดน้ำหนักที่เห็นผลได้จริง

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 081-440-5000, 081-949-5000 , [www.facebook.com/chaintana](http://www.facebook.com/chaintana), Line : amadooffice1 / amadooffice2 / amadooffice3

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 081-191-6779 คุณปัญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัส  
วิน